



ที่ ขน ๐๐๒๓.๕/ว ๕๐๖๖

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ถนนพรหมประเสริฐ ขน ๑๗๐๐๐

๒๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๐๖๖

ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดทำรายงานการเงินประจำปีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ต้องแสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบ เนื่องจากการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก และให้พิจารณาจากรายการที่เกิดขึ้นจริงของหน่วยงานของรัฐภายใต้หลักความมีสาระสำคัญ ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่จำเป็นต้องมีรายการทั้งหมดตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินตามที่กำหนด แต่หน่วยงานของรัฐอาจมีรายการเฉพาะที่ไม่ปรากฏในรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินที่กำหนด สามารถนำรูปแบบรายงานการเงินดังกล่าวไปปรับใช้ได้ ดังนั้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำรายงานการเงินเพื่อนำส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งกระทรวงการคลังได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

๑. ศึกษาวิธีการปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่ <http://km.laas.go.th/laaskm2020/> และเมื่อปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินแล้วให้นำข้อมูลจากระบบ e-LAAS มาจัดรูปแบบรายงานการเงินให้สอดคล้องตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดสำหรับข้อมูลที่ต้องมีการนำเสนอในรายงานการเงินให้ใช้ข้อมูลตามระบบ e-LAAS

๒. ส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งให้กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล กรณีองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยธิน เตือนจำรูญ)

ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ

โทร. ๐-๕๖๔๑-๖๓๘๐ โทรสาร ๐-๕๖๔๑-๖๖๐๓



ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๐๖๖

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๔

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 20/9
ที่ 20 ก.ย. 2564

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๔๗๙ ลงวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓
- ๒. หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๗๓๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามที่กรมบัญชีกลางได้กำหนดแนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้จัดทำรายงานการเงินประจำปีสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ต้องแสดงข้อมูลของงวดก่อนเปรียบเทียบกับเนื่องจากการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐเป็นครั้งแรก และให้พิจารณาจากรายการที่เกิดขึ้นจริงของหน่วยงานของรัฐ ภายใต้หลักความมีสาระสำคัญ ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่จำเป็นต้องมีรายการทั้งหมดตามรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงิน ตามที่กำหนด แต่หน่วยงานของรัฐอาจมีรายการเฉพาะที่ไม่ปรากฏในรูปแบบการนำเสนอรายงานการเงินที่กำหนด สามารถนำรูปแบบรายงานการเงินดังกล่าวไปปรับใช้ได้ รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเรียนว่า เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำ รายงานการเงินเพื่อนำส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งกระทรวงการคลังได้ภายใน เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ขอให้จังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้

- ๑. ศึกษาวิธีการปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่ <http://km.laas.go.th/laaskm2020/> และเมื่อปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินแล้ว ให้นำข้อมูลจากระบบ e-LAAS มาจัดรูปแบบรายงานการเงินให้สอดคล้องตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด สำหรับข้อมูลที่ต้องมีการนำเสนอในรายงานการเงินให้ใช้ข้อมูลตามระบบ e-LAAS
- ๒. ส่งรายงานการเงินให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งให้ กระทรวงการคลังผ่านสำนักงานคลังจังหวัดตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล กรณีองค์การบริหาร ส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น